

# Nỗ lực về đích



Hệ kinh doanh Nguyễn Thị Ngát (thị trấn Vũ Thu) luôn chấp hành nghiêm nghĩa vụ thuế.

Đó là mục tiêu cán bộ, nhân viên ngành Tài chính đặt ra trong những tháng cuối năm với phương châm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách ở cả ba cấp chính quyền địa phương.

Trong công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN), mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do trong ương giao dự toán cao hơn khả năng thực hiện, dự địa nguồn tăng thu nội địa tại địa phương có bản không còn, một số nguồn thu lớn trên địa bàn sụt giảm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn...

nhưng các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, tích cực, từ đó thu kịp thời các khoản thu vào NSNN. Ông Trần Văn Tùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Để hoàn thành dự toán, trong 2 tháng cuối năm ngành Thuế sẽ phải thu tối thiểu 1.780 tỷ đồng, bình quân 890 tỷ đồng/tháng; trong khi đó còn 3 chỉ tiêu thu đạt thấp so với dự toán là thu tiền sử dụng đất (tổng thu đạt 73,2% dự toán, bằng 63% so với cùng kỳ năm 2017), thu tiền cho thuê đất (tổng thu đạt 61,3% dự toán, bằng 70,2% so với cùng kỳ năm 2017) và thuế bảo vệ môi trường

(tổng thu đạt 50,7% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2017). Chính vì thế, từ nay đến cuối năm, ngoài việc đón đốc hoàn thành dự toán ở 3 chỉ tiêu trên, ngành Thuế còn thực hiện rà soát tất cả các sắc thuế, các khoản thu phát sinh và còn dư địa, trên cơ sở đó thu kịp thời vào NSNN; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu; đồng thời, tích cực động viên các doanh nghiệp - nhất là những doanh nghiệp trọng điểm nộp kịp thời số thuế phát sinh vào NSNN. Ông Tạ Ngọc Giáo,

Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Trong ba cấp ngân sách, đến thời điểm này mới chỉ có cấp huyện và cấp xã vượt thu ngân sách. Do đó, từ nay đến cuối năm, ngành Tài chính quán triệt, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 8/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN tới các ngành và các địa phương. Trên cơ sở dự toán được giao, các sở, ngành, đơn vị và ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường các biện pháp thu NSNN; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước, kết luận của cơ quan thanh tra. Bên cạnh đó, ngành Tài chính cũng xây dựng phương án bù đắp hụt thu ngân sách cấp tỉnh (nếu có); đồng thời, sắp xếp lại một số nhiệm vụ chi, cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thực sự cần thiết nhằm bảo đảm cân đối ngân sách.

Cùng với nhiệm vụ thu, công tác chi ngân sách trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm được thực hiện trên cơ sở dự toán được giao và khả năng thu ngân sách, bảo đảm đúng chính sách, chế độ quy định, chất chẽ, triệt để tiết kiệm, từ đó đáp ứng kịp thời kinh phí phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và

các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Các huyện, thành phố chủ động sắp xếp, cân đối lại các khoản chi trong dự toán được giao; ưu tiên chi trả các chính sách an sinh xã hội do trung ương và UBND tỉnh ban hành; đối với số thu tiến sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và các nguồn thu khác gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, các địa phương căn cứ dự toán được giao và tiến độ thu

thực tế để điều hành chi, thực hiện cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình chuyển sang năm 2019 để thực hiện trong trường hợp hụt thu ngân sách.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, hy vọng kết thúc năm 2018 tỉnh ta sẽ hoàn thành dự toán NSNN ở mức cao nhất, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

### ĐẾN NGÀY 31/10/2018

- Tổng thu NSNN đạt 14.241,6 tỷ đồng, đạt 102,8% dự toán;
- Tổng thu ngân sách địa phương đạt 12.450,7 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán; trong đó, thu nội địa đạt 4.853,3 tỷ đồng, đạt 75,9% dự toán;
- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương đạt 9.528,9 tỷ đồng, đạt 81,7% dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 3.986,3 tỷ đồng, đạt 86,8% dự toán và chi tiêu dùng thường xuyên 5.259,1 tỷ đồng, đạt 80,4% dự toán.

### ƯỚC ĐẾN NGÀY 31/12/2018

- Tổng thu NSNN đạt 16.993,3 tỷ đồng, đạt 122,6% dự toán;
- Tổng thu ngân sách địa phương đạt 14.535,3 tỷ đồng, đạt 124,7% dự toán; trong đó, thu nội địa đạt 6.717,5 tỷ đồng, tăng 5,1% dự toán với số tuyệt đối tăng 326 tỷ đồng;
- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương đạt 14.535,3 tỷ đồng, đạt 124,7% dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 6.853,8 tỷ đồng, tăng 49,3% dự toán với số tăng chi 2.263 tỷ đồng và chi tiêu dùng thường xuyên 7.067,4 tỷ đồng, tăng 8% dự toán.

MINH HƯƠNG

## ► Dấu ấn Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Hiện doanh nghiệp Việt có những tín hiệu đổi mới, cải thiện năng lực chính mình để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn lớn.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trước bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, hiện đang có làn sóng dịch chuyển các nhà đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam trong đó, miền Bắc và Hà Nội là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cơ hội cho doanh nghiệp Việt sẽ được tận dụng như thế nào khi 97,98% vẫn là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Năm 2014, tập đoàn Samsung có hàng nghìn đơn vị cung ứng thì chỉ có 4 doanh nghiệp Việt là nhà cung ứng cấp 1. Đến nay, số doanh nghiệp đứng lại ở con số 35. Để đáp ứng tiêu chuẩn của Samsung không phải đơn giản bởi Samsung đặt ra hơn 100 tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp có đáp ứng được hay không.

Có thể thấy, thử thách để trở thành một mắt xích trong chuỗi sản xuất của một tập đoàn công nghệ cao không đơn giản, vậy nhưng, cái được lớn nhất chính là doanh nghiệp cung ứng sẽ tự nâng cấp mình ở một mức độ hoàn toàn khác, thậm chí đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Để có được đẳng cấp đó, nhiều doanh nghiệp Việt đã dám chơi lớn cho bài toán đầu tư của mình.

Nếu như trước đây, để trở thành nhà cung ứng, doanh nghiệp Việt phải "cọc đi tìm trâu", tự thân vận động, tự mang sản phẩm của mình đi chào hàng đến các tập đoàn lớn thì nay "trâu đã đi tìm cọc" khi các tập đoàn lớn công bố danh sách nhà cung ứng, mẫu mã ra sao, quy chuẩn thế nào. Thậm chí, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) hỗ trợ còn kêu gọi, kết nối giữa các doanh nghiệp Việt với các tập đoàn toàn cầu.

Bộ Công Thương dành 100 tỷ đồng cho các doanh nghiệp hỗ trợ, một con số không hề nhỏ. Nhưng ngoài tiền, thì kinh nghiệm quốc tế cho thấy, cần phân tách rõ các cấp độ hỗ trợ, ngành nghề ưu tiên, đặc biệt còn có những cơ quan riêng về phát triển liên kết công nghiệp, chương trình riêng thúc đẩy nhà cung ứng.

## ► Xuất khẩu lâm sản và đồ gỗ đã đạt gần 8,5 tỷ USD



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Kim ngạch xuất khẩu của ngành lâm nghiệp 11 tháng đã đạt gần 8,5 tỷ USD. Dù còn 1 tháng nữa mới hết năm nhưng kết quả 11 tháng đã lớn hơn 1 tỷ USD của cả năm 2017.

Năm 2018, ngành lâm nghiệp tiếp tục có những bứt phá về mặt chất lượng và thị trường khi dự kiến giá trị xuất khẩu lâm sản chính của cả năm sẽ đạt 9,4 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc. Riêng thị trường EU đang chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch, đạt khoảng 600 - 700 triệu USD/năm.

Dự báo, khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ vào EU sẽ đạt khoảng 1 tỷ USD vào năm 2020 trong khi nhu cầu tiêu dùng sản phẩm gỗ của khu vực này rất lớn, khoảng 80 - 85 tỷ USD/năm.

TRẦN TUẤN

Mặc dù không nằm trong 8 xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh nhưng tháng 7/2013 Thụy Phúc (Thái Thụy) đã trở thành một trong những xã về đích NTM đầu tiên trong tỉnh. Không dừng lại ở kết quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân Thụy Phúc đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

So với thời điểm về đích NTM năm 2013, đến nay, Thụy Phúc còn thay đổi hơn rất nhiều, những ngôi nhà hai tầng, ba tầng mọc lên san sát, đường trục xã, thôn được mở rộng, thông thoáng. Trong đó, gần 4km đường giao thông từ trung tâm xã kết nối với đường tỉnh ĐT.456 đã được mở rộng, nhựa hóa, rất thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Điều chúng tôi ghi nhận khi về Thụy Phúc là các tuyến đường trục xã, thôn rất sạch sẽ, không có rác thải vứt bừa bãi. Bà Bùi Thị Thoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bái Thượng cho biết: Có được môi trường trong lành, thoáng đãng như hiện nay là nhờ các thôn, xóm làm tốt công tác vệ sinh, tổ chức thu gom, xử lý rác thải

## THUY PHÚC Hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu



Diện mạo nông thôn mới thay đổi tạo đà cho hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn xã Thụy Phúc phát triển.

bằng công nghệ lõi đốt tập trung đạt 100%. Đồng thời, xã duy trì thực hiện tổng vệ sinh môi trường hàng tháng vào ngày 24, các đoàn thể thực hiện công tác vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng. Sau hơn 5 năm đạt chuẩn xã NTM, cơ cấu kinh

tế của Thụy Phúc có bước chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực, trong đó tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ chiếm hơn 70%, còn lại là nông nghiệp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ dân sử

dụng nước sạch trên địa bàn xã hiện đạt gần 99%. Các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư trong quá trình xây dựng NTM đã và đang phát huy hiệu quả, phục vụ thiết thực nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân. Theo ông Đàm Xuân

Lượng, Chủ tịch UBND xã: Từ khi được công nhận đạt chuẩn NTM, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục rà soát các tiêu chí, tổ chức hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí "cứng" về giao thông, thủy lợi. Hiện nay, hai bên đường trục xã, thôn được đầu tư xây dựng từ 65 - 70% rãnh tiêu thoát nước bảo đảm không bị ngập úng. Nhiều tuyến đường trục thôn, xóm trong xã được mở rộng từ 3,5 - 5m. Hệ thống công trình thủy lợi hàng năm thường xuyên được duy tu, bảo trì bằng biện pháp nạo vét, sửa chữa kịp thời những vị trí bị hư hỏng... Cùng với đó, xã còn quan tâm, nâng cao chất lượng các tiêu chí "mềm" như: môi trường, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an ninh trật tự... Cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đã tạo điều kiện để địa phương phát triển sản xuất dựa trên các tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, thu hút phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Từ đó góp phần giải quyết việc

làm, nâng cao thu nhập bình quân đầu người (hiện đạt 42,5 triệu đồng/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2013). Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 0,9%.

Qua rà soát, đánh giá của UBND xã, hiện nay Thụy Phúc cơ bản đạt 5/11 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM nâng cao, các tiêu chí còn lại xã đang tiếp tục xây dựng nâng cao gồm: giao thông, thủy lợi, trường học, vùng sản xuất, môi trường, quốc phòng an ninh, hành chính công. Hiện nay, Thụy Phúc đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao trong giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, địa phương sẽ huy động tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các tiêu chí NTM theo chuẩn nâng cao.

Ông Đàm Xuân Lượng cho biết: Thời gian tới, Thụy Phúc tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và cơ cấu kinh tế trong xây dựng NTM. Đồng thời, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực, trong đó tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa, từ nguồn đất giá quyền sử dụng đất... để xây dựng nâng cao các tiêu chí NTM. Qua đó, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

## VĂN TRƯỜNG

# Khó khăn trong sản xuất khoai tây vụ đông

Vụ đông năm nay, xã Văn Trường (Tiền Hải) phần đầu gieo trồng khoảng 250ha cây vụ đông, trong đó khoai tây phần đầu đạt 150ha. Tuy nhiên, ngay từ đầu vụ, việc xuống giống khoai tây gặp nhiều khó khăn như thời vụ chậm hơn các năm trước, thiếu nguồn lao động, giá vật tư tăng... làm ảnh hưởng lớn đến mục tiêu đã đề ra.

Ông Bùi Đức Toàn cho biết, gia đình ông đang tập trung xuống giống 7 sào khoai tây tại cánh đồng thôn Bắc Trạch 2. Sản xuất vụ đông năm nay gặp rất nhiều khó khăn do mưa nhiều đã làm thiệt hại không ít diện tích cây màu vụ đông, đặc biệt không thuận cho việc gieo trồng khoai tây. Năm

nào cũng vậy, sau khi gặt xong 7 sào lúa vụ mùa, gia đình ông tranh thủ trồng hết diện tích khoai tây nhưng năm nay khi xuống giống khoai tây tại diện tích chân ruộng này, gặp mưa liên tiếp dẫn đến ngập úng làm khoai tây bị thối củ không lên mầm. Hiện ông Toàn phải mua giống khoai tây lần thứ hai về trồng lại để bảo đảm diện tích đề ra.

Thực tế, không riêng gia đình ông Toàn mà vụ đông năm nay việc xuống giống khoai tây ở xã Văn Trường không mấy sôi nổi. Chị Nguyễn Thị Liên, thôn Quán Cao chia sẻ: So với những vụ đông trước, năm nay gia đình tôi trồng ít hơn nhiều. Mọi năm khi thu hoạch lúa mùa đến đầu tôi làm đất

trồng vụ đông đến đó, năm nay thời tiết mưa nhiều, diện tích đất ngập úng không thể cấy được, chỉ trồng khoai tây. Ngoài ra, vụ đông năm 2017, gia đình tôi đã trồng 1 mẫu, tuy nhiên, giá khoai tây thương phẩm bán chỉ được 4.500 - 5.000 đồng/kg, giá thấp, trồng khoai tây không có lãi, do đó vụ đông năm nay diện tích khoai tây trồng trên đất hai lúa của gia đình đã giảm chỉ còn 7 - 8 sào.

Ông Nguyễn Quang Khánh, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Văn Trường cho biết: Văn Trường là địa phương đi đầu trong sản xuất khoai tây của huyện Tiền Hải, tuy nhiên, vụ đông năm nay

có rất nhiều khó khăn để hoàn thành kế hoạch trồng khoai tây. Có nhiều nguyên nhân như ngay từ đầu vụ mùa thời tiết không thuận lợi khiến thời gian sinh trưởng của lúa vụ mùa kéo dài từ 10 - 15 ngày đã làm ảnh hưởng đến việc xuống giống cây khoai tây. Bước vào giai đoạn tập trung gieo trồng cây vụ đông, HTX thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, hướng dẫn đồng thời tuyên truyền trên Đài Truyền thanh xã đến các thôn đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông. Mặc dù được HTX tích cực chỉ đạo, thời vụ gieo trồng đã gần kết thúc nhưng bà con nông dân xuống giống mới đạt 130ha khoai tây. Nguyên nhân là do trung tuần tháng

11 có mưa gây khó khăn khi áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất lên luống, mà khâu lên luống công phu, mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, một bộ phận lao động địa phương đi làm ở thành phố Thái Bình, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện dẫn đến thiếu lao động nông nghiệp. Đặc biệt, khó khăn nhất hiện nay vẫn là khâu tiêu thụ sản phẩm, cộng với giá khoai tây hàng hóa nhiều năm qua giảm mạnh. Để khắc phục tình trạng trên, HTX đã tăng cường tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật, trong đó hướng dẫn kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc cũng như nhận biết các loại sâu bệnh phổ biến trên khoai tây. Tuyên truyền đến nông dân lựa chọn những giống khoai tây chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh, có khả năng kháng bệnh tốt, sinh trưởng và phát triển mạnh, phù hợp với điều kiện thời những

của địa phương. Đồng thời, xây dựng phương án tưới, tiêu nước hợp lý cho diện tích gieo trồng cây vụ đông, nhất là bảo đảm nhu cầu nước cho cây trong giai

đoạn nhạy cảm, tiêu thoát nước tốt khi gặp mưa lớn, ngập úng. Phát động nông dân tích cực diệt chuột bảo vệ cây trồng và cách phòng, trừ sâu bệnh. Khuyến khích

nông dân trồng thay thế các loại cây rau ngắn ngày, bảo đảm trồng hết diện tích vụ đông theo kế hoạch đã đề ra...

MANH THẮNG



Nông dân xã Văn Trường xuống giống khoai tây vụ đông.